

๒๒ มกราคม ๒๕๐๐

เรื่อง การจกที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๑๐๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางทางปฏิบัติมาเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนั้นเป็นกรรมการส่วนจังหวัด ตามโครงการจกที่ดินเพื่อ
ประชาชนของคณะ กรรมการจกที่ดินแห่งชาติด้วย นั้น

บัดนี้ กรมที่ดินเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้สิทธิทำ
เหมืองแร่ ณ กรมโลหกิจ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องราวขออาชญาบัตรผูกขาดตรวจแร่ดีบุกและพลแฟรม และได้มีการตกลงในหลักการ
ว่า อาชญาบัตรตรวจแร่และอาชญาบัตรผูกขาดตรวจแร่นั้น ผู้ถืออาชญาบัตรมีสิทธิและหน้าที่เพียง
ทำการตรวจหาแร่ มิได้อยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่เท่านั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนไม่ไค แต่ใค้คุมถึงลูกจาง
ด้วย และจะตรวจแร่ไคเฉพาะ เขตอำเภอนึงหรือจังหวัดหนึ่งตามทีระบุไว้ในอาชญาบัตรหรือภายในอา
ณาเขตซึ่งไคทำแผนที่แนบท้ายอาชญาบัตรผูกขาดไว้เท่านั้น จะตรวจออกไคนอกเขตไม่ไค การ
ตรวจภายในบริเวณเขตดังกล่าวแล้ว ถ้าที่ดินนั้นเป็นที่ดินสงวนหวงห้าม ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดิน
ของทางราชการหรือที่ดินซึ่งบุคคลมีสิทธิในที่ดินนั้น จะเข้าไปทำการตรวจไม่ไค เว้นแต่จะไคมีการ
ตกลงกับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว คงตรวจไคแต่ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า อาชญาบัตรมีอายุไม่
เกินหนึ่งปี การออกอาชญาบัตรไม่ของตึกขอประสานงานกับเจ้าหน้าที่อำเภอ เมื่อออกอาชญาบัตร
ไปแล้ว จะไคแจ้งให้อำเภอทราบ เขตที่ไคอนุญาตให้ผู้ถืออาชญาบัตรทำการตรวจแร่ไค แต่ทั้งนี้ไม่
เป็นการชักข้องในการที่ทบวงการ เมือง จังหวัดและอำเภอำเนินการจกที่ดินเพื่อประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าอาชญาบัตรมีขั้ไคออกให้ผู้ถือไปก่อนการจกที่ดินให้ประชาชน จะตองให้
สิทธิแกผู้ถืออาชญาบัตร เขาไปตรวจแร่ในที่ดินนั้นไค และถ้าปรากฏว่ามีแร่พอจะ เปิดการทำเหมือง
ไค ก็ควรอนุญาตให้เป็นที่เหมืองแร่ออกไป ทั้งนี้

กระทรวงมหาดไทยไคพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยหลักการดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น
จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอถือ เป็นทางปฏิบัติต่อไป.

กรมที่ดิน (ลงชื่อ) รามราชภักดิ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(นายประมุข ก้าวจนะจิกร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากองควบคุมและจกที่ดิน

สัมฤทธิ์ คัก